

ลักษณะสำคัญขององค์การ 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

<p>ผู้ส่งมอบบริการ : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน</p> <p>พันธมิตร : หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน</p> <p>ผู้ให้ความร่วมมือ : หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน</p> <p>ความต้องการ : รายงานถูกต้องมีคุณภาพ เป็นที่เชื่อถือ องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์</p>	<p>พันธกิจ : 1.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิง 2.วิจัย 2.วิจัยและพัฒนา 3.พัฒนาระบบและประเมินความเสี่ยง 4.สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสถียร 5.พัฒนาสมรรถนะสากล</p> <p>วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับประเทศ พร้อมรุกและรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ</p> <p>ค่านิยม : ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนและให้ความสำคัญกับบุคลากรและเครือข่าย</p> <p>งบประมาณ : ประมาณปีละ 5 ล้าน</p> <p>รายได้ : ประมาณปีละ 5 ล้าน</p>	<p>ภารกิจ/บริการหลัก : บริการทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจวิเคราะห์และทดสอบความชำนาญ) และประเมินความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนภัยสุขภาพโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จากห้องปฏิบัติการ</p> <p>คุณลักษณะโดดเด่นของภารกิจ/บริการ : มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อถือ และยอมรับ</p>	
<p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน</p> <p>ความต้องการ : รายงานถูกต้องมีคุณภาพ นำเชื่อถือ องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์</p>	<p>-ถูกต้อง เชื่อถือได้</p> <p>-ทันสมัย เข้าใจง่าย</p>	<p>ผู้รับบริการ : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน</p> <p>ความต้องการ : รายงานถูกต้องมีคุณภาพ เป็นที่เชื่อถือ องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์</p>	<p>-ถูกต้อง เชื่อถือได้</p> <p>-ทันสมัย เข้าใจง่าย</p>
<p>สมรรถนะขององค์กร : 1.ความสามารถในการให้บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 2. ความรอบรู้ของบุคลากรทั้งความรู้ทางวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงาน สมรรถนะ ทักษะที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ</p>	<p>จำนวนบุคลากร : จำนวนทั้งสิ้น 79 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค. 2558)</p> <p>กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ :</p> <p>ดำเนินการหลักภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ ด้ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา อาหาร เครื่องสำอาง รังสีและเครื่องมือแพทย์ ฯลฯ)</p>	<p>สภาพแวดล้อมการแข่งขัน :</p> <ul style="list-style-type: none"> -นโยบาย -การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน -โรค และภัยพิบัติทั้งด้านโรค -สถานการณ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค -การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ - สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม - สถานะด้านเศรษฐกิจ 	
<p>แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ : 1.แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน</p> <p>เว็บไซต์ รายงานประจำปี และเอกสารประกอบการประชุม</p>	<p>ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 2.ระบบการเรียนรู้ขององค์กร 3.ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลทางห้องปฏิบัติการ 		
<p>การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน :</p> <ul style="list-style-type: none"> -นโยบาย -เทคโนโลยี -ความสามารถบุคลากร 			
<p>ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ :</p> <p>ด้านพันธกิจ : ผลงานวิจัย และประเมินความเสี่ยงรองรับสถานการณ์</p> <p>ด้านการปฏิบัติการ : 1. จัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม 2.ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ 3.มีระบบงานที่ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ ประหยัด คุ่มค่า และโปร่งใส 4. การออกแบบกระบวนการและการควบคุมกระบวนการงานที่ดี</p> <p>ด้านบุคลากร : การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 2.เป็นหน่วยงานตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการตามกฎหมาย (เฉพาะด้าน) 3.เป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการอ้างอิงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับเขต (เฉพาะด้าน) 		